

๖. นายวิทยา ตรีวิเศษ	รองปลัดเทศบาล
๗. ว่าที่ ร.ท.อนันต์ เมาะราชิ	รองปลัดเทศบาล
๘. นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๙. นายนุชิต เกรียงวิช	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการฯ
๑๐. นายประสงค์ โพธิ์เนียม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑. นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นางสาวจจิตร ตันติเวทย์	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล
๑๓. นางสาวปราริชาติ สายเชื้อ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
๑๔. นางวัชรี ศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
๑๕. นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
๑๖. นางสาวธวัลรัตน์ ยิ่งกำแพง	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
๑๗. นางทิมาพร จันทรง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๘. นายพัฒนาพงศ์ ศรีทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๙. นางศิริภรณ์ กระวีสายสุนทร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
๒๐. นายไพรัก โคตะยันต์	หัวหน้างานธุรการ
๒๑. นางอารีย์รัตน์ งามสนิท	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๒. นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๓. นายธนกฤต สิงหาไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๔. นางปารวี จินาพันธ์	พนักงานจ้าง
๒๕. นางสาวปิยนุช ศรีอุตร	พนักงานจ้าง

นายสถิตย์ ศรีสงคราม เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขาอนุกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน แยกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ตามที่ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้นัดประชุมฯ
ครั้งที่ ๔ ของสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้นั้น บัดนี้ได้มีสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภา
เทศบาลจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป ขออนุญาต
กราบเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ

นายพีรพันธุ์ ชัยคณารักษ์กุล เรียนท่านหนาคร อาจารย์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ประธานสภาฯ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาจังหวัด ท่านพิรพงศ์ จุริมาศ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภา
วันนี้นะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม ๑๕ ท่าน มีสมาชิกสภาเทศบาลที่
ลาการประชุม เนื่องจากลาป่วย จำนวน ๒ ท่าน มี ท่านพิเชษฐ สุขเพ็ญ และท่านสรธา
ยุทธ ชาติบัญชากร ดังนั้น จึงครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปเป็นการดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อ่านรายงานให้ที่ประชุม
ประธานสภา ทราบ ขอเชิญท่านมิตรธีราครับ

นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา ทุกท่านดิฉันนางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชุมวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้มาประชุม ๑.นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
๒.นายนพคุณ เขตคาม ๓.นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล วันนี้ วันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ เป็นประธานกรรมการ
นายนพคุณ เขตคาม เป็นกรรมการ นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล เป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้จัดทำเสร็จแล้ว และเสนอให้ตรวจ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นรายงานการประชุม
ที่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลฯ พิจารณา
รับรองต่อไป เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ลงชื่อ นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
ประธานกรรมการ นายนพคุณ เขตคาม กรรมการ นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล
กรรมการและเลขานุการ

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้อ่านรายงานให้ที่ประชุม
ประธานสภา ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกแก้ไข สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ
สมาชิกรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คะแนนเสียง ๑๕ เสียง
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน
๑๕ เสียง
หมดระเบียบวาระที่ ๒ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเพื่อทราบ

(๑) แจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ (กองคลัง) ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายอนุชากร มาศฉมาดล
รองนายกเทศมนตรี

ญัตติเพื่อทราบ กรณีการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ด้วยกองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดทำรายงานผู้ค้างชำระภาษี (กค.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงปีภาษีที่ผ่านมา พบว่ามีการเก็บข้อมูลผิดพลาดและได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ผิดพลาดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับบุคคลอื่นไปแล้วทำให้ฐานข้อมูลซ้ำซ้อนกันระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ข้อมูลที่ดินบางแปลงอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และข้อมูลผิดพลาดจากการที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการยกเว้นอันเนื่องมาจากมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผิดพลาดมี จำนวน ๓๑๑ ราย ๓๘๘ แปลง รวมเป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น ๗๒,๓๘๑.๓๖ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ตามรายการที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ หลักการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ขออนุมัติลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓๑๑ ราย ๓๘๘ แปลง รวมเป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น ๗๒,๓๘๑.๓๖ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้ว และได้รับอนุมัติให้ลดยอดลูกหนี้เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง ไชยจิตจรินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
ประธานสภาฯ

ผู้บริหารก็ได้อ่านญัตติเพื่อทราบ กรณีการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระของกองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามรายละเอียดหรือประสงค์ จะให้ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมประการใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระตามญัตตินี้แล้วนะครับ

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระตามญัตติที่เสนอต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติเพื่อพิจารณา

๕.๒ ญัตติเพื่อพิจารณา

(๑) ขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (กองคลัง)

ขอเชิญคณะผู้บริหาร เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายบรรจง โฆษิตจรรย์นนท์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตติขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ตราเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้ประมาณการรายรับตลอดทั้งปีเป็นเงิน ๕๑๓,๒๓๒,๓๕๐ บาท และประมาณการรายจ่ายตลอดทั้งปี เป็นเงิน ๕๑๓,๒๑๕,๙๒๕ บาท ซึ่งจากการบริหารงานของคณะผู้บริหารตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้นจำนวน ๔๓๗,๓๖๖,๕๑๔.๓๖ บาท ส่วนด้านรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลมีรายจ่ายจริงรวมกับรายจ่ายที่ผูกพันไว้แล้ว จำนวน ๔๒๘,๐๘๔,๑๙๐.๗๐ บาท จึงทำให้ขณะนี้รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๙,๒๘๒,๓๒๓.๖๖ บาท และเมื่อได้คาดการณ์รายรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะทำให้มีรายรับไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจำเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติในการขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๕,๖๔๐,๓๑๙.๓๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เหตุผล เนื่องจากในห้วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลได้คาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณ ๓๒,๗๘๙,๑๘๙.๙๗ บาท เมื่อรวมกับรายรับส่วนที่สูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๙,๒๘๒,๓๒๓.๖๖ บาท จะทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีเงินงบประมาณที่จะมาใช้จ่ายจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ เพียง ๔๒,๐๗๑,๕๑๓.๖๓ บาท ในขณะที่ได้คาดการณ์รายจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลจะมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๗,๗๑๑,๘๓๒.๙๓ บาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน ๕,๖๔๐,๓๑๙.๓๐ บาท จึงจำเป็นต้องจัดหางบประมาณมาเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารเห็นว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวนี้ เป็นความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่เดียวกันสถานการณ์เงินสะสมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในขณะนี้เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๕,๓๙๔,๔๘๖.๖๐ บาท และมีเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๕,๒๔๗,๐๐๔.๘๕ บาท แต่เนื่องจากเงินสะสมดังกล่าว เทศบาลจะต้องกันสำรองไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น และกรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระยะ ๓ เดือนแรกหากไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอ เทศบาลจะต้องยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน ๓๕,๒๔๗,๐๐๔.๘๕ บาท รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ รอ ๕๒๐๐๕/๘๕๒

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่การขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นการขอใช้จ่ายนอกเหนือรายการตามที่กำหนดให้สามารถขอความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาเทศบาลตามข้อ ๘๗ ของระเบียบดังกล่าวได้ ดังนั้น หากได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้ว จะได้ทำหนังสือขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายบรรจง ไชยจิตจรินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
ประธานสภา

ผู้บริหารก็ได้แถลงหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย โปรดยกมือครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอปิดอภิปรายเพื่อลงมติ สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ของกองคลัง โปรดยกมือครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๕ เสียง
หมดระเบียบวาระที่ ๕ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านประสิทธิ์ครับ

นายประสิทธิ์ ธนานันต์
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
กระผมนายประสิทธิ์ ธนานันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต ๓ ฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารนะครับ สอบถามเรื่องขยะติดเชื้อนะครับ ๒ ประเด็น ประเด็นแรกไม่ทราบว่าทางเทศบาลของเรามีการจัดขยะติดเชื้อโควิดอย่างไร ปัจจุบันขยะพวกนี้มีจำนวนมาก ซึ่งจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการมีจำนวนหนึ่งซึ่งมีการใช้แมสทิชชูที่มีน้ำมูก สารคัดหลั่งทิ้งตามถนนและถังขยะจำนวนมากมานะครับ ประเด็นที่สองด้วยความเป็นห่วงพนักงานของเทศบาลที่ปฏิบัติงานตามถนนที่กวาดขยะ ตลาดและงานคัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะครับ เรามีการป้องกันให้กับพวกเขามากน้อยเพียงใด ทุกวันนี้คนเหล่านี้หลังจากเขาปฏิบัติงานเสร็จ เขากลับบ้านไปเจอสามีภรรยา ลูกเมียที่บ้านด้วยความเป็นห่วงครับ ขอขอบคุณครับ

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
ประธานสภา

เชิญท่านรองวัฒนธรรมครับ

นายวัฒนธรรม ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ต้องขอบคุณทางท่านสมาชิกในความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของพี่น้องประชาชนได้ห่วงใยในเรื่อง

ของคณงานพนักงานของเทศบาลนครรับในเรื่องของขยะติดเชื้อ ผมขอแนะนำเรียนอย่างนี้ นะครับขยะติดเชื้อในเทศบาลของเราจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนที่ปฏิบัติโดยตรงส่วนแรก ก็คือส่วนที่ทางเทศบาลได้ดูแลเอง จัดเก็บเอง คือในส่วนนี้จะเป็นส่วนของตอนนี้จะมี ความชัดเจนในเรื่องของทางศูนย์แพทย์ ศูนย์แพทย์ของเราอยู่ตรงคุ้มวัดเหนือจะมีการ เก็บขยะติดเชื้อทุกสัปดาห์ ๑ ละ ๑ ครั้ง หรือตามปริมาณตามที่ทางศูนย์แพทย์ร้องขอ ไปนะครับ ก็จะมีทีมงานของกองสาธารณสุขฯ แต่งชุดรัดกุม PPE ในการเข้าไปเก็บ ขยะติดเชื้อ ส่วนที่สองที่เป็นความชัดเจน ณ ปัจจุบันก็คือศูนย์ CI ของทางเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด จะมีการจัดเก็บทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรา ๒ ท่าน แต่งชุด PPE จัดเก็บที่ศูนย์ CI ซึ่งตรงนี้เป็นขยะโควิดแท้ ๆ ในการที่เข้าไปจัดเก็บ และขยะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นขยะที่ศูนย์แพทย์ ขยะที่ศูนย์ CI ตรงนี้นะครับ จะเป็นทาง เทศบาลเองจะนำไปกำจัดนะครับ นำไปส่งที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยที่ทาง โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะคิดกิโกรัมละ ๒๐ บาท ซึ่งจำนวนไม่มาก ในการดูแลในเรื่อง ขยะติดเชื้อ หลัก ๆ จะมี ๒ จุด อีกส่วนหนึ่งก็คือขยะติดเชื้อโดยทั่วไป ตามคลินิก ตามศูนย์แพทย์ต่าง ๆ ทางคลินิกเองจะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องรวบรวมขยะ ติดเชื้อไปกำจัดที่โรงพยาบาลเอง แล้วก็นำไปเสิร์ฟตรงนั้น มาต่อขออนุญาตในการ ต่ออายุคลินิกที่ สสจ. โดยที่ทาง สสจ.เองก็จะเป็นคนที่ดูแลควบคุมในเรื่องของการ เปิดการให้บริการทางคลินิกต่อไปด้วย ไม่ว่าจะคลินิกคนหรือสัตว์ แล้วในส่วนที่ เป็นห่วงว่าในส่วนหนึ่งคืออย่างที่ท่านประสิทธิ์ได้พูดถึงนะครับว่า ขยะแอส ขยะต่าง ๆ ผมบอกตรง ๆ ว่าขยะแอส ขยะต่าง ๆ ตอนนี้เราพยายามที่จะคัดกรองคนที่เป็น คนที่ติดเชื้อจริง ๆ ใช้คำว่าพยายามเต็มทีในการคัดกรองคนที่ติดเชื้อจริง ๆ เพราะว่า มันจะได้ชัดเจนว่าอันนั้นคือขยะติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อ จนเราต้องมีศูนย์ CI ของเรา ขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่ติดเชื้อจริง ๆ แม้ว่าจะจะเป็นขยะติดเชื้อโดยตรงเลย ติดเชื้อโควิด แน่นอน คนติดเชื้อต้องเข้าไปอยู่ศูนย์ใน CI ของเราในเขตเทศบาลนครรับ อันนั้นเราจะ กำจัดขยะติดเชื้อได้ ๑๐๐% แต่ทั่ว ๆ ไป ตอนนี้อาจจะไม่มีเชื้อ อาจจะไม่มีติดเชื้อ เกิดขึ้น คือตรงนี้นะครับ แล้วที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เอง เกือบจะเป็นคลัสเตอร์ในเรื่องของ ชุมชนมันคงพัฒนา เพราะว่ามีคนที่ติดเชื้อกระจายอยู่หลายคน แต่เป็นโชคดีที่เราจะไป ควบคุมโรคได้ทันห่วงที่นครรับ เมื่อเข้าเข้าไปตรวจเอทีเค ตรวจทดสอบเบื้องต้นนะครับ จำนวน ๒๑๒ คน ผลเป็นลบทั้งหมด ก็โชคดีในตรงนั้น แต่ตรงนี้ก็คือพยายามที่จะ ควบคุมดูแลให้ครอบคลุมและด่วนที่สุด อย่างเร็วที่สุด จะได้ให้พี่น้องในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดนี้ ให้มีความอุ่นใจและสบายใจในตรงนี้ ขอขอบคุณมากครับ

นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านทนาย อรรถพร นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองที่มาร่วม สังเกตการณ์การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ และขอขอบคุณท่านสื่อมวลชน เคเบิลทีวี ที่ได้ถ่ายทอดการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ หอมระเบียบวาระการประชุม ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น.

(ลงชื่อ) อารีรัตน์ งามสนิท ผู้ถอดบันทึกการประชุม
(นางอารีรัตน์ งามสนิท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) สถิตย์ ศรีสงคราม ผู้จดยางงานการประชุม
(นายสถิตย์ ศรีสงคราม)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามผลการประชุมจริง

(ลงชื่อ) กฤตกร อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะกรรมการ
(นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ)

(ลงชื่อ) นพคุณ เขตคาม กรรมการ
(นายนพคุณ เขตคาม)

(ลงชื่อ) มิตรธีรา วิสูตรานุกูล กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล)

สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัย.....สมัยที่.....
ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....เมื่อวันที่.....
เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) พีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล
(นายพีรพันธุ์ ชัยคนารักษ์กุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด